

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เทียงตรง รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณาจารย์บริหารและนายอุดร ขจรเวทาศน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบในความร่วมมือ ทางด้านวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทหน้าที่ในการบริการวิชาการและเผยแพร่ ความรู้ พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเกษตร แก่เกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร มีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเป็นความจำเป็นที่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี ข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น นอกจากความรู้ ประสบการณ์ ที่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร มีอยู่นั้น จำเป็นต้องรับความรู้ จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จึงนับว่าเป็นแหล่งความรู้วิชาการทางการเกษตร ที่มีความพร้อมทั้งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ การร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นการประสานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่างบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อร่วมมือกันพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร โดยบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกร และคณาจารย์โดยนำปัญหาและข้อจำกัดของเกษตรกร พร้อมทั้งปัญหาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม เสนอต่อคณาจารย์

เพื่อวิเคราะห์ วิจัยและนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับให้เหมาะสมกับงานส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในครั้งนี้ จะเป็นการนำความรู้ ประสบการณ์ จากบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ที่มีอยู่หลากหลาย มาแลกเปลี่ยน และร่วมมือกันพัฒนาการเกษตร โดยจะส่งผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน และในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยหวังร่วมกันว่า ผลความร่วมมือนี้ จะสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่เกษตรกรตลอดไป.